



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวน้ำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 22 ตุลาคม 2567

ปีที่: 45 ฉบับที่: 15879

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 23.52 Ad Value: 29,400

PRValue (x3): 88,200

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'นฤมล' ร่วมงานมหกรรมการเกษตร

## 'นฤมล'ร่วมงานมหกรรมการเกษตร

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานมหกรรม การเกษตร Farm Expo 2024 จัดขึ้นภายใต้ธีม Revolutionising Farm Business และร่วมแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และ ภาคเอกชน เข้าร่วม ที่ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กทม. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการเกษตร ให้เติบโต พร้อมกันอย่างยิ่งยืนจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภายในงานได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตร สินค้าและบริการจากภาค เกษตรมาจัดแสดงกว่า 14 โซน มีกิจกรรม ที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.ตู้เก็บทุเรียนใหญ่ที่สุดในโลก 2.ตรวจดินฟรี ดินดี ปลูกอะไรก็

งอกงาม 3.น้อยหน้าอิสราเอล ลูกละกิโล จอกล้วยข้าวขำปี และ 4.อัปสกีลเรียน บินโดรนพริกกับสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า รู้สึก ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเปิด มหกรรมการเกษตรหวังว่ากิจกรรมนี้จะ ช่วยผลักดันให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ และทางวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถให้เกษตรกรไทยมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดัน ให้ GDP ภาคเกษตร เติบโตตามนโยบาย ตลาดน้ำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ของ รัฐบาล รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรสร้าง แปรณดีสินค้าและใช้นวัตกรรมให้เกิดสินค้า

เกษตรมูลค่าสูง เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เตรียมแผนทำเกษตรยั่งยืนตาม แนวโน้มการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ของทั่วโลก ด้วยการนำร่องทดลอง ปลูกต้นยาง เพื่อเข้าร่วมตลาดคาร์บอน เครดิต 100,000 ไร่ อีกทั้งเตรียมแผน ส่งออกยางพาราที่เข้าหลักเกณฑ์ EU Deforestation Regulation (EUDR) 3.5 ตันตัน ซึ่งหากทำการรูดตลาดอียู ได้ก่อนประเทศผู้ส่งออกยางรายอื่น ประเทศไทย จะสามารถเป็นผู้กำหนดราคายางระดับโลก ได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาค ส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดัน การทำงานให้สำเร็จ และร่วมกันช่วยให้ เกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

**Section:** First Section/เศรษฐกิจ

**วันที่:** อังคาร 22 ตุลาคม 2567

**ปีที่:** 47 **ฉบับที่:** 17026

**หน้า:** 4(ล่างซ้าย)

**Col.Inch:** 6.78 **Ad Value:** 8,136

**PRValue (x3):** 24,408

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ

**คอลัมน์:** ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 'นฤมล'ชงวาระด่วนเข้ากนย.



## ●'นฤมล'ชงวาระด่วนเข้ากนย.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เป็นประธานหารือวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) อาทิ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการยางเพื่อรับซื้อขายจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พุธ 23 ตุลาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27404

หน้า: 11(ซ้าย)

Col.Inch: 12.63 Ad Value: 22,734

PRValue (x3): 68,202

คลิป: 555

คอลัมน์: เกษตรวันนี้



เกษตรวันนี้.....● การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จับมือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง.....● โดยมีการเสนอแนวทางให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ตัวอย่างเพื่อเป็นโมเดลในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การวางแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการข้อมูลด้านบัญชี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง.....● รวมทั้งยังส่งเสริมด้านวิชาการ การเงิน การผลิตและแปรรูป การตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจ อาทิ โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพจตุรบรรรมขางพาราเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.....●

**นายกฯหล้าปลื**



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ข่าวสด**  
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

**วันที่:** พุธ 23 ตุลาคม 2567

**ปีที่:** 34

**ฉบับที่:** 12383

**หน้า:** 5(ขวา)

**Col.Inch:** 19.65 **Ad Value:** 21,615

**PRValue (x3):** 64,845

**คลิป:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** 'นฤมล'ถกกษย.ดูแลชาวสวนยาง

## 'นฤมล'ถกกษย.ดูแลชาวสวนยาง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือในวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยมีวาระที่สำคัญเสนอในที่ประชุม กนย. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการยางเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2.ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกั้นชนรัษาเสถียรภาพราคายาง

และ 3.ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาด้านยางพารา สมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคายุติธรรม ลดต้นทุนในการรวบรวมผลผลิตได้ และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Malaysian Rubber Board (MRB) ประเทศมาเลเซียกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อการพัฒนาด้านการค้ายางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามที่รมว.เกษตรฯ ได้เดินทางเจรจาด้านการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้ MOU ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้สอดคล้องต่อความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราของทั้ง 2 ประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมยางพาราให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความมั่นคงในระยะยาว





## โพสต์ของ ห้องข่าวกระบี่ NewsRoom at Krabi



ห้องข่าวกระบี่ NewsRoom at Krabi

30 นาที · 🌐



"นฤมล" รมว.เกษตรและสหกรณ์ หรือการยางแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอ 3 วาระเร่งด่วนในการประชุม กนย.

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือในวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ร่วมกับ นายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) นายสุชาติ ศรีสวัสดิ์ รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวาระที่สำคัญเสนอในที่ประชุม กนย. เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการยางเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
2. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาด้านยางพารา สมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคายุติธรรม ลดต้นทุนในการรวบรวมผลผลิตได้ และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Malaysian Rubber Board (MRB) ประเทศมาเลเซีย กับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อการพัฒนาด้านการค้ายางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตามที่ รมว.เกษตรฯ ได้เดินทางไปเจรจาด้านการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 67 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ MOU ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ความร่วมมือในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้สอดคล้องต่อความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราของทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมยางพารา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความมั่นคงในระยะยาวของห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงส่งเสริมด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราในการตรวจสอบย้อนกลับ และการแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับยางพาราในด้านการผลิตและอุตสาหกรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ





### โพสต์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 ชั่วโมง · ทั่วโลก

"รมว.นฤมล" หรือการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมเสนอวาระเร่งด่วนในการประชุม กนย.

สามารถติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :

<https://www.moac.go.th/news-preview-462791792098>

<https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/89358>



+ 8



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z





รัฐบาลไทย  
ROYAL THAI GOVERNMENT

(https://www.thaigov.go.th/)

เปลี่ยนการแสดงผล

ccc

ขนาดตัวอักษร

- ก +



ค้นหา



# ไทยคู่ฟ้า



(https://www.youtube.com/c/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%



(https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman)

ด้านเศรษฐกิจ





“รวม.นฤมล” ทหารือการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมเสนออวาระเร่งด่วนในการประชุม กนย.

“รวม.นฤมล” ทหารือการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมเสนออวาระเร่งด่วนในการประชุม กนย.

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือในวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ร่วมกับ นายเพ็ก เลิศวิงพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) นายสุพจน์ ศ่างวิริยกุล รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวาระที่สำคัญเสนอในที่ประชุม กนย. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการยางเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาด้านยางพารา สมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคายุติธรรม ลดต้นทุนในการรวบรวมผลผลิตได้ และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Malaysian Rubber Board (MRB) ประเทศมาเลเซีย กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อการพัฒนาด้านการค้ายางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามที่ รวม.เกษตรฯ ได้เดินทางเจรจาด้านการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 11 ก.ค.67 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ MOU ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการบริหารจัดการการผลิตยางพาราให้สอดคล้องต่อความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราของทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมยางพารา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความมั่นคงในระยะยาวของห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงส่งเสริมด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราในการตรวจสอบย้อนกลับ และการแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับยางพาราในด้านการผลิตและอุตสาหกรรม

อัลบั้มภาพ



ข่าวที่เกี่ยวข้อง



## เรียก กยท.คุยเตรียมเสนอวาระเร่งด่วนในการประชุม กนย.



“นฤมล”หารือการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมเสนอวาระเร่งด่วนในการประชุม กนย.



(<https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3>)

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือในวาระเร่งด่วนเพื่อเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ร่วมกับ นายเพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ประธานบอร์ด กยท.) นายสุขทัตน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมมีวาระที่สำคัญเสนอในที่ประชุม กนย. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการ

ยางเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการเสริมสภาพคล่องในการพัฒนาด้านยางพารา สมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคายุติธรรม ลดต้นทุนในการรวบรวมผลผลิตได้ และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Malaysian Rubber Board (MRB) ประเทศมาเลเซีย กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อการพัฒนาด้านการค้ายางพาราและความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามที่ รมว.เกษตรฯ ได้เดินทางเจรจาด้านการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 11 ก.ค.67 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ MOU ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้สอดคล้องต่อความต้องการในอุตสาหกรรมยางพาราของทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการค้าและอุตสาหกรรมยางพารา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความมั่นคงในระยะยาวของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงส่งเสริมด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราในการตรวจสอบย้อนกลับ และการแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในด้านการผลิตและอุตสาหกรรม




(<https://social->

[plugins.line.me/lineit/share?](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3996469/)

[url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3996469/](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3996469/)

## ข่าวยอดนิยมในหมวดหมู่

- เรื่องน่ารู้ : เอื้องผึ้งน้อย (<https://www.dailynews.co.th/news/3974869/>)
- เรื่องน่ารู้ : เอื้องช้างน้ำ (<https://www.dailynews.co.th/news/3995728/>)
- เรื่องน่ารู้ : เอื้องก้านแก้ว (<https://www.dailynews.co.th/news/3992645/>)

 33 ครั้ง

## ข่าวล่าสุด





# โพสต์ของ การยางแห่งประเทศไทยRAOT



**การยางแห่งประเทศไทยRAOT**

13 ชั่วโมง · 🌐



ร.ผวก. ดึงผู้บริหารระดับสูง กยท. ทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายเดินทางบริหารจัดการองค์กรยางรอบด้าน

📍วันนี้ (21 ต.ค. 67) ณ ห้องประชุมรัชฎา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) — นายสุษทัตน์ ต่างวริยกุล รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นำทัพผู้บริหารระดับสูง ในส่วนกลางและผู้บริหารจาก กยท. ทั้ง 7 เขต ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2567 รับฟังผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567 ขององค์กร ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง มุ่งให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ได้แก่ การส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดี การจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนเงินกู้ให้แก่ชาวสวนยาง นำไปทำสวนยางรูปแบบใหม่ หรืออารยเกษตร ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์น้ำและดิน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรและใช้งบประมาณขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของ กยท. เพื่อหารายได้ให้กับองค์กร

ทั้งนี้ กยท. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงเทรนด์สิ่งแวดล้อมของโลก โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการซื้อขายยาง EUDR, การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยาง และการดำเนินการออกโฉนดต้นยางเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับเกษตรกร ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้านยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

👤 ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

[#กยท](#) [#การยางแห่งประเทศไทย](#) [#EUDR](#) [#คาร์บอนเครดิต](#)



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z



คุณกำลังแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Pleng Inside'z







## ชู "โมเดลสหกรณ์"หยิบเทคโนโลยีช่วยจัดการข้อมูล



กยท. ดึงหน่วยงาน กษ. ร่วมหารือยกระดับสถาบันเกษตรกรสวนยาง ชู 'โมเดลสหกรณ์' - หยิบเทคโนโลยีช่วยจัดการข้อมูล



(<https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3994407/>)

นายสุชาติ ศันต์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการหารือแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยที่ประชุมฯ ได้เสนอแนวทางให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ตัวอย่างเพื่อเป็นโมเดลในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การวางแผนทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์อื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการข้อมูลด้านบัญชี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในวงการยางพาราต่อไป

ที่ผ่านมา กยท. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งในด้านวิชาการ การเงิน การผลิตและแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจ ภายใต้แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ตามวิสัยทัศน์ “บริหารยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อขยายเครือข่ายการทำธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศให้ก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม และผลักดันผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับสถาบันฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป

โดยมีโครงการที่ กยท. ให้การสนับสนุน อาทิ โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพจตุรบรรณยางพาราเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ Smart Rubber Learning Center ของศูนย์เรียนรู้ยางพารา การเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตยางพาราด้วยกรดฟอร์มิกและฮอร์โมนเอทิลีน รวมถึงการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินให้กู้ยืมสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) และ 49(6)




(<https://social->

[plugins.line.me/lineit/share?](https://social-plugins.line.me/lineit/share?)

[url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3994407/](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3994407/)

## ช่วยอดนิยมนิยามในหมวดหมู่

- เรื่องน่ารู้ : เอื้องช้างน้ำ (<https://www.dailynews.co.th/news/3995728/>)
- เรื่องน่ารู้ : เอื้องผึ้งน้อย (<https://www.dailynews.co.th/news/3974869/>)
- เรื่องน่ารู้ : เอื้องก้านแก้ว (<https://www.dailynews.co.th/news/3992645/>)

 20 ครั้ง



## โพสต์ของ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน



เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

19 ชั่วโมง · 🌐

▶▶ ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2567

✅ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

◆ โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 17,500 บาท/ตัน

✅ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

◆ โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 11,400 บาท/ตัน

✅ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

◆ หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กิ่งवाल) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.50 บาท/กก.

✅ หัวมันสำปะหลังสด (แบ่ง 25%)

◆ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.50 บาท/กก.

✅ ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะเลลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%

◆ บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 8.20 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ที่ราคา 8.00 บาท/กก.

◆ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 7.90 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ที่ราคา 7.70 บาท/กก.

✅ ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3

◆ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 77.80 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ที่ราคา 78.66 บาท/กก.

✅ สับปะรดบัตตาเวียส่งโรงงาน

◆ บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ที่ราคา 12.90 บาท/กก.

✅ มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

◆ แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2,400.00 บาท/ร้อยผล

◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,800.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งแต่กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,300.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 2,500.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ที่ราคา 2,300.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 2,000.00 บาท/ร้อยผล

✅ มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,800.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งแต่กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,400.00 บาท/ร้อยผล

✅ มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,500.00 บาท/ร้อยผล

✅ มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ

◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจहाँว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 2,100.00 บาท/ร้อยผล

✅ สักร



แสดงความคิดเห็นในชื่อ Pleng Inside'z

